

พลังแห่งการเพิ่มพูนคริสตจักร

เขียนโดย ศจ.ดร.ปาร์ค โซ ชุน

แปลโดย อจ.จिरยุทธ วจนะถาวรชัย

คริสตจักรยั้งนักเพรสไบทีเรียนเป็นคริสตจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลกของคณะเพรสไบทีเรียนตั้งอยู่ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 60,000 คน

ประวัติโดยสังเขปของคริสตจักรยั้งนักเพรสไบทีเรียน

ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นถึงความทุกข์ระทมของชาวเกาหลี ที่ต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นถึง 36 ปี และได้รับเอกราชในวันที่ 15 สิงหาคม 1945 หลังจากนั้นไม่นานกองทัพคอมมิวนิสต์ของรัสเซียก็ได้เข้ายึดครองประเทศเกาหลีเหนือ การข่มเหงคริสเตียนอย่างหนักก็ได้เริ่มขึ้นอีกครั้งทำให้คริสเตียนจากภาคเหนือหลบหนีลงมาทางใต้เป็นจำนวนมากรวมทั้งศาสนจารย์ฮัน กยุง-ซิก ซึ่งได้ตั้งคริสตจักรที่กรุงโซลโดยใช้อาคารที่เคยเป็นศูนย์กลางของศาสนาชินโตมาก่อนเป็นที่นมัสการพระเจ้า ระหว่างที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอาคารคริสตจักร ในปี ค.ศ.1947 คริสตจักรได้จัดการนมัสการเพิ่มขึ้นเป็นสองรอบเนื่องจากมีคริสเตียนที่อพยพมาจากทางภาคเหนือมากขึ้นและในเดือนมิถุนายน ค.ศ. 1950 อาคารคริสตจักรก็สร้างเสร็จสมบูรณ์แต่ในเดือนเดียวกันนี้เองกองทัพคอมมิวนิสต์เกาหลีได้เข้ายึดกรุงโซลทำให้สมาชิกหนีลงไปตามทางทิศใต้ และได้รวมตัวกันนมัสการพระเจ้าตามเมืองต่างๆ ในระหว่างสงครามคอมมิวนิสต์ (ค.ศ. 1950-1953) กองทัพคอมมิวนิสต์ได้ใช้อาคารคริสตจักรเป็นคลังเก็บอาวุธ และในการล่าถอยพวกคอมมิวนิสต์ได้เผาทำลายอาคารต่าง ๆ ที่เก็บไว้ในอาคารคริสตจักร แต่พระเจ้าได้ทรงปกป้องไว้ทำให้อาคารคริสตจักรไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด หลังจากได้ทำความสะอาดอาคารแล้วจึงได้เริ่มใช้ในปี ค.ศ. 1954 และสร้างอาคารเพิ่มขึ้นอีกหลายหลังเพื่อรองรับสมาชิกที่เพิ่มขึ้น ศิษยาภิบาลฮันได้มุ่งเน้นงานประกาศพระกิตติคุณ การศึกษา และงานบริการสังคมมาตลอด ท่านได้รับใช้อย่างเต็มกำลังจนกระทั่งในปี ค.ศ. 1973 ท่านได้รับตำแหน่งศิษยาภิบาลกิตติมศักดิ์ (Pastor Emeritus) และศจ.ดร.ปาร์ค โซ ชุน ได้เข้ารับหน้าที่ศิษยาภิบาลมาจนถึงปัจจุบัน

เคล็ดลับของคริสตจักรเกาหลีในการเพิ่มพูนสมาชิก

จากการสัมมนาศิษยาภิบาลนานาชาติ ศจ.ปาร์คได้บรรยายถึงเคล็ดลับในการเพิ่มพูนคริสตจักร เพื่อตอบคำถามที่คนทั่วโลกที่ถามถึงเหตุผลที่ทำให้คริสตจักรในเกาหลีเจริญเติบโตอย่างมาก และนี่คือเหตุผลที่ทำให้คริสตจักรทุกแห่งในเกาหลีเติบโตอย่างรวดเร็ว

ประการที่หนึ่ง คริสตจักรเกาหลีวางรากฐานด้วยเลือดเนื้อของผู้เชื่อคั้งที่มีผู้กล่าวไว้ว่า “โลหิตของผู้เชื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ของคริสตจักร” และนี่เป็นความจริงสำหรับคริสตจักรเกาหลี คริสตจักรโรมันคาทอลิกได้เข้ามายังประเทศเกาหลีก่อนคริสตจักรโปรเตสแตนต์ประมาณ 100 ปี อีกทั้งคริสต์สมาชิกถูกข่มเหงและถูกฆ่าตายนับพัน ๆ คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงและเป็นผู้ที่มีประสบการณ์กับพระกิตติคุณ ระหว่าง 36 ปี ที่ถูกข่มเหงจากญี่ปุ่น จากนั้นก็มีช่วงความสงบเล็กน้อยและต่อมาก็ถูกข่มเหงอีกครั้งจากคอมมิวนิสต์ บรรดาครูและศิษยาภิบาลผู้นำ ถูกจำคุกและถูกฆ่าตายเป็นจำนวนมาก

ประการที่สอง คริสตจักรเกาหลีเป็นคริสตจักรแห่งการอธิษฐาน ในปี ค.ศ. 1907 ได้มีการฟื้นฟูเกิดขึ้นโดยพระวิญญานบริสุทธิ์ พระองค์ได้นำการมีชัยเหนือบาป การชำระล้างและให้กำลังแก่คริสเตียนในการนำคนมาถึงองค์พระเยซูคริสต์ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวและเพื่อนฝูง นับว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการอธิษฐานและการชำระให้บริสุทธิ์ คริสตจักรจึงได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ในระหว่างที่ญี่ปุ่นยึดครองประเทศเกาหลีอยู่นั้นมีคริสเตียนจำนวนมากที่ประนีประนอมในความเชื่อและยอมทำความเคารพวัดบูชาของศาสนาชินโตแต่ส่วนผู้ที่ยังยืนหยัดในความเชื่อนั้น โรงเรียนของเราและโบสถ์ก็ถูกปิดหรือไม่กี่เผาทิ้ง หลังเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 สิงหาคม 1945 เราขอบพระคุณพระเจ้าที่โปรดให้คริสเตียนที่ละทิ้งความเชื่อได้กลับใจ ในเวลานั้นคริสตจักรหลายแห่งได้ตั้งกลุ่มอธิษฐานขึ้น และได้อธิษฐานอย่างหนักยิ่งขึ้นในระหว่างสงครามคอมมิวนิสต์

ประเทศเกาหลีได้พัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและได้เกิดเมืองใหญ่ขึ้นทั่วไป ทำให้หลายคริสตจักรประสบปัญหาการจัดประชุมอธิษฐานในเวลารุ่งอรุณ โดยปกติสมาชิกจะมาพร้อมกันอธิษฐานตามคริสตจักรต่าง ๆ ที่ตนเป็นสมาชิกตั้งแต่ 200-300 คน และหลายคริสตจักรได้จัดให้มีการอธิษฐานได้รุ่งในคืนวันศุกร์ มีการร้องเพลงสรรเสริญ การเทศนา กล่าวคำพยาน แบ่งกลุ่มย่อย การอธิษฐานส่วนตัว บางคนก็นอนหลับ จิตวิญญานของสมาชิกก็ได้รับการเสริมพลังจากพระวิญญานบริสุทธิ์โดยถ้วนหน้า

ส่วนคริสตจักรยังนักมีการประชุมอธิษฐานในคืนวันพุธ 2 รอบ รอบแรกเริ่มเวลา 18.30 น.และรอบสองเวลา 20.00 น. มีผู้มาร่วมเต็มสถานนมัสการซึ่งมีที่นั่งเพียง 3,500 ที่เท่านั้น ส่วนใหญ่จะเป็นคนหนุ่มสาวซึ่งจะเติบโตเป็นผู้นำฝ่ายวิญญานต่อไปในอนาคต หลายคริสตจักรมีภูเขาอธิษฐานหรือสถานที่สำหรับอธิษฐานสำหรับหมู่คณะและส่วนตัว เพื่อใช้สำหรับอธิษฐาน ศึกษาพระคำและใคร่ครวญ

คริสตจักรยังนักมีสถานที่สำหรับอธิษฐานอยู่ทางตอนเหนือของกรุงโซล มีสมาชิกจำนวนมากไปใช้บริการ ซึ่งเชื่อแน่ว่าคริสตจักรยังนักกำลังเจริญขึ้นเพราะสมาชิกสัปดาห์ชื่อในการอธิษฐาน

ประการที่สาม คริสตจักรเกาหลีเจริญเติบโตเพราะคริสต์สมาชิกรื้อฟื้นในการประกาศพระกิตติคุณ ตั้งแต่ ค.ศ. 1974 คริสตจักรยังนักได้เปิดชั้นอบรมการประกาศส่วนตัวขึ้น มีผู้เข้าร่วมอบรม 50-70 คน ใช้เวลาอบรม 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง ในการอบรมทุกครั้งทุกคนจะต้องรายงานผลการประกาศพระกิตติคุณส่วนตัวคนละ 10 นาที และหากขาดการอบรมมากกว่า 2 ครั้ง หรือทำงานที่ได้รับมอบหมายไม่เสร็จก็จะไม่จบหลักสูตรบทเรียนนี้ได้รับความคิดจากองค์การประกาศพระคริสต์แก่นักศึกษา องค์การเนวิเกเตอร์ การประกาศพระกิตติคุณแบบทวีคูณ และอื่น ๆ จนถึงเวลานี้มีสมาชิกผ่านการอบรมกว่า 3,000 คน และคริสตจักรมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเพราะการเป็นพยานเพื่อพระคริสต์อย่างกรือรื้อ เราพบว่าวิธีนี้ไม่เพียงเป็นการเพิ่มสมาชิกเท่านั้น แต่ยังเป็นการพัฒนาชีวิตของคริสต์สมาชิกรอีกด้วย เป็นที่น่าเสียดายที่สมาชิกของหลายคริสตจักรเห็นว่า การประกาศพระกิตติคุณเป็นหน้าที่ของศิษยาภิบาลและทีมผู้รับใช้เท่านั้น ทำให้คริสตจักรเหล่านี้ไม่สามารถเจริญขึ้นได้ สมาชิกของคริสตจักรยังนักจะต้องได้รับการอบรมอย่างหนักหน่วงแต่พวกเขาก็เต็มใจและชื่นชมยินดี เมื่อเห็นผลที่ได้รับจากการทุ่มเทในการประกาศพระกิตติคุณ คริสตจักรได้จัดให้มีการอบรมแก่สมาชิกทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคณะนักร้อง คณะรวีวารศึกษา คนงาน ผู้ปกครอง มัคทายก และอื่น ๆ ในการอบรมการประกาศพระกิตติคุณที่ยากมากคือกลุ่มผู้ปกครอง เพราะพวกเขาคิดว่าตนเป็นคริสเตียนที่เติบโตแล้ว ดังนั้นคริสตจักรจึงจัดสัมมนาขึ้นในเดือนกันยายนทุกปีโดยเลือกสถานที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนและสะดวกสบายเพื่อร่วมกันวางแผนสำหรับพันธกิจในปีต่อไปและประเมินผลงานในปีที่ผ่านมา นี่เป็นหนทางที่จะได้รับความร่วมมือจากบรรดาผู้ปกครอง

เนื่องจากคริสตจักรยังนักมีสมาชิก ถึง 60,000 คน จึงได้หาหนทางที่ทำให้สมาชิกมีส่วนในการรับใช้ร่วมกับศิษยาภิบาล โดยแบ่งการดูแลสมาชิกออกเป็น 19 เขต แต่ละเขตรับผิดชอบโดยศิษยาภิบาลเขตและมีสมาชิกเขตละ 1,000 ครอบครัว จากเขตก็แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มละ 12 ครอบครัว มีกรรมการรับผิดชอบ 3-4 คนเพื่อแบ่งเบาภาระและรายงานการเคลื่อนไหวให้ศิษยาภิบาลเขตทราบเวลานี้มีผู้นำกลุ่มย่อย 1,362 คนมาพบกันทุกเช้าวันจันทร์เพื่อศึกษาพระวจนะที่จะนำไปใช้ในกลุ่มย่อยวิธีการนี้ได้รับริเริ่มโดยจอห์น เวสเลย์และถูกนำมาใช้ในประเทศเกาหลีโดยธรรมทูตคณะเมธอดิสต์และเป็นที่ยอมรับในทุกคณะนิกาย

ประการที่สี่ คริสตจักรเกาหลีเจริญเติบโตเพราะชาวเกาหลีมีจิตใจที่แสวงหา ชาวเกาหลีได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธและขงจื้ออย่างเจือจาง พวกเขาส่วนมากไปวัดปีละครั้ง ตอนแต่งงาน ตอน

เจ็บป่วย หรืองานศพเท่านั้น ซึ่งชีวิตที่ปราศจากพระคริสต์ในดวงใจทำให้จิตใจของเขาว่างเปล่าและสิ้นหวังต้องทนทุกข์ฝ่ายวิญญาณและร่างกายต่อไป

เป็นที่ทราบกันดีว่าวันเพ็นเทคอสต์ที่กรุงเยรูซาเล็มทำให้คริสตจักรได้ขยายไปทั่วทวีปยุโรป อเมริกา และเอเชีย ด้วยเหตุผลหลายประการทำให้คริสตจักรต่าง ๆ กำลังตายลง แต่ขณะนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เคลื่อนไหวอย่างมากในประเทศเกาหลี พระเจ้าทรงประทานโอกาสอันยิ่งใหญ่แก่เรา ถ้าเราสัตย์ซื่อต่อพระองค์ พระองค์ก็จะทรงใช้เราให้ประกาศไปทั่วโลก แต่ถ้าเราไม่สัตย์ซื่อพระวิญญาณก็จะเคลื่อนไหวไปยังประเทศอื่น

คุณลักษณะพิเศษของคริสตจักรยังนักพรตไบเบรียน

ข้าพเจ้าได้อธิบายถึงเหตุผลที่ทำให้คริสตจักรในเกาหลีเจริญเติบโตไปแล้ว แล้วโอกาสนี้ข้าพเจ้าอยากชี้ให้เห็นคุณลักษณะบางอย่างของคริสตจักรที่ส่งเสริมให้คริสตจักรมีการเพิ่มพูน

1. **ผู้นำมีความคิดสร้างสรรค์** จอห์น คาลวินได้กล่าวว่า “คริสตจักรจะเจริญขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับศิษยาภิบาล” ศิษยาภิบาลจึงเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูงสุด ต้องเป็นบुरुยแห่งความเชื่อ เมื่อโมเสสส่งผู้สอดแนม 12 คนไปยังแผ่นดินคานาอัน ผู้สอดแนม 10 คน รายงานว่าแผ่นดินเต็มไปด้วยมนุษย์ยักษ์และเราไม่มีทางที่จะเอาชนะพวกนี้ได้ แต่ฝ่ายโยชูวาและคาเลบได้กล่าวในสิ่งที่ตรงข้ามว่า “พระเจ้าทรงเป็นใหญ่เหนือคนเหล่านั้นและพระองค์สัญญาว่าจะประทานดินแดนนี้ให้” ทั้งสองรายงานด้วยความเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้า ศิษยาภิบาลหลายคนมีความเชื่อและหลายคนไม่มี พระเจ้าทรงอวยพรตามกำลังความเชื่อของเรา

2. **ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระคริสต์** พระคริสตธรรมคัมภีร์ได้สอนเราว่าเรามีของประทานและความสามารถที่ต่างกัน พระเจ้าทรงประทานสิ่งที่ต่างกันเพื่อเสริมสร้างกันและกัน อาจจะเปรียบได้กับวงดนตรีซึ่งประกอบด้วยเครื่องดนตรีหลายชิ้น สมาชิกบางคนเป็นไวโอลิน บางคนเป็นกลอง ถ้าตีกลองได้ถูกจังหวะและเวลาจะทำให้เกิดความไพเราะ และถ้ากลองเล่นตามใจตัวเองก็มีแต่จะทำให้เกิดเสียงที่น่ารำคาญ ดังนั้นเราต้องสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท่ามกลางความหลากหลายในคริสตจักร

3. **การนมัสการฝ่ายวิญญาณ** สมาชิกมีความอ่อนล้าฝ่ายร่างกายและวิญญาณเพราะต้องเผชิญกับสภาพสังคมที่ล่อลวงให้ทำบาป ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงาน สถานศึกษา และครอบครัว จึงต้องการรับการเสริมพลังฝ่ายวิญญาณจากพระเจ้า การเตรียมการนมัสการจึงจำเป็นที่จะต้องทำให้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกเพลง ข้อพระธรรม การอธิษฐาน เพลงพิเศษ และคำเทศนาที่สอดคล้อง

การเทศนาพระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก เมื่อข้าพเจ้าเดินทางไปเยี่ยมคริสตจักรในต่างประเทศ ข้าพเจ้าได้เห็นคริสตจักรที่เติบโตกำลังวางแผนที่จะสร้างอาคารคริสตจักรขึ้นใหม่ ขณะที่

คริสตจักรบางแห่งกำลังจะตาย ข้าพเจ้าเชื่อว่าสาเหตุสำคัญคือ “คำเทศนา” ซึ่งคำเทศนาที่ดีต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการดังนี้

ก. พระคำของพระเจ้า เราอาจจะเสนอด้วยเรื่องรัฐศาสตร์แต่ไม่ใช่ตลอดทั้งคำเทศนา คำเทศนาที่ดีเลิศ คือ คำเทศนาแบบบอรรธาธิบาย แต่จำต้องระวังในเรื่องที่เป็นที่น่าสนใจของผู้ฟัง ซึ่งศิษยาภิบาลที่ดีเป็นเหมือนพ่อครัวที่ต้องเรียนรู้ที่จะปรุงอาหารฝ่ายวิญญาณที่มีรสชาติดีถูกปากสมาชิก

ข. ศาสนศาสตร์ ในทุกคำเทศนาจำเป็นต้องกำหนดเป้าหมาย และเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือความรอดที่จะมาถึงผู้ฟัง ซึ่งในการนมัสการจะมีผู้ที่ยังไม่เชื่อเข้ามาอยู่ร่วมด้วยเพื่อแสวงหาพระเจ้า ศิษยาภิบาลจึงควรใช้ถ้อยคำที่เข้าใจง่ายมากกว่าการใช้คำศัพท์ทางศาสนศาสตร์ เพื่อทุกคนจะสามารถรับพระพรร่วมกันได้

ค. สัมผัสกับชีวิตประจำวัน ศิษยาภิบาลต้องเข้าใจสถานการณ์และปัญหาในชีวิตของสมาชิก โดยการใช้ชีวิตอย่างใกล้ชิด แต่เนื่องจากคริสตจักรยังมักเป็นคริสตจักรที่ใหญ่เกินไป จึงต้องแบ่งสายการเยี่ยมเยียนผ่านทางทีมผู้รับใช้และหากสมาชิกคนใดมีความจำเป็นหรือปัญหาที่จะได้รับการติดตามเป็นพิเศษ

4. กลุ่มตามความสนใจ คริสตจักรได้จัดให้มีการประชุมกลุ่มย่อยตามบ้านสมาชิกในคืนวันศุกร์ และยังเชิญชวนให้สมาชิกตั้งกลุ่มขึ้นตามความสนใจหรือตามงานอดิเรก คริสตจักรยังมักจะมีกลุ่มทนายความ กลุ่มหมอม กลุ่มนักรูทิจ และกลุ่มประกาศพระกิตติคุณแก่นักศึกษา ทหาร ตำรวจ นักโทษ ฯลฯ ซึ่งคริสตจักรจัดให้มีเพื่อประโยชน์ของสมาชิก

5. ความกลมกลืนกับวัฒนธรรม คริสตจักรเกาหลีไม่เหมือนคริสตจักรทางตะวันตก เราสอนและเทศนาความจริงเหมือนกัน แต่วิธีการได้ถูกปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมของชาวเกาหลี คริสตจักรได้ขอให้สมาชิกมีส่วนช่วยเหลือในงานสังคม เพราะคริสตจักรเป็นแสงสว่างและเกลือแห่งแผ่นดินโลก เราจึงต้องการคริสเตียนที่มีความเชื่อไม่เพียงวันอาทิตย์เท่านั้นแต่ตลอดทั้งสัปดาห์

6. การวางแผนงานที่ชัดเจน ข้าพเจ้าทำงานร่วมกับคณะผู้ปกครองในการกำหนดเป้าหมายและประเมินผลงานในแต่ละปี เราทำงานอย่างหนักในการกำหนดยุทธวิธีในการดำเนินพันธกิจ คริสตจักรยังมักมีการเติบโตปีละ 10% และเราคาดว่าในปี ค.ศ. 1990 เราจะมีสมาชิก 100,000 คน และเราได้วางแผนที่จะซื้อที่ดินทางตอนใต้ของกรุงโซล เพื่อสร้างสถานนมัสการที่สามารถจุสมาชิกได้ 10,000 คน คริสตจักรยังมักได้ก่อตั้งคริสตจักรลูกขึ้นกว่า 200 แห่งที่สามารถเลี้ยงตนเองได้แล้ว ถ้าจะเรียกคริสตจักรใหม่ว่าคริสตจักรลูก คริสตจักรยังมักไม่เป็นเพียงคริสตจักรแม่เท่านั้น แต่เป็นคริสตจักรยายที่บรรดาคริสตจักรลูกได้ออกลูกออกหลานมากมาย และเรายังสร้างคริสตจักรลูกต่อไป

คริสตจักรยังส่งเสริมพันธกิจในต่างประเทศโดยที่คริสตจักรส่งศาสนาจารย์ 7 คน ไปทำงานที่ประเทศฟิลิปปินส์ เกาะกวม อินโดนีเซีย ใต้หวัน เยอรมันตะวันตก ซิลี และสิงคโปร์ เรามีฆราวาส 8 คน ที่ทำธุรกิจและเป็นพยานถึงองค์พระเยซูคริสต์ในประเทศปากีสถาน อินเดีย เนปาล โซมาเลีย และมาเลเซีย

ในงานบริการสังคมนั้น คริสตจักรได้ส่งเสริมการศึกษาโดยตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาแก่นักเรียนมัธยมศึกษาหญิง และสถานศึกษาศาสนาสตรีหญิงขึ้นและคริสตจักรได้จัดให้วันอาทิตย์สุดท้ายของทุกเดือนเป็นวันรับใช้สังคมโดยมีการนำข้าวสาร เสื้อผ้าและสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าสถานสงเคราะห์คนชราและหญิงม่าย และมีบริการด้านสุขภาพอีกด้วย

คริสตจักรยังมีทีมงานที่ประกอบด้วยศาสนาจารย์ 22 คน ผู้ประกาศ 24 คน คณะนักร้อง 7 ทีม และอาสาสมัครอีกจำนวนมาก เรามีการนมัสการ 5 รอบ ในวันอาทิตย์และคิดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดตามอาคารต่าง ๆ เราเทศนาเรื่องพระเยซูเป็นพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดพ้นจากบาป และประทานความหวังแก่เราในอนาคต

ข้าพเจ้าเชื่อว่าคริสตจักรที่แข็งแกร่งต้องเป็นคริสตจักรที่เจริญเติบโต และถ้าเราหยุดการเจริญเติบโตเราก็กำลังตายลงทีละน้อย ดังนั้นคำอธิษฐานของเราคือ เราจะยังคงเติบโตต่อไป และคริสตจักรของเราจะเป็นสถานที่นมัสการพระเจ้า เชื่อฟัง และรับใช้พระเจ้าโดยสมาชิกของเรา.